



เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง



ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายอภินันท์ ภาคสุโพธิ์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณะศึกษาศาสตร์)

(ประธานคณะกรรมการศึกษา รุ่นที่ ๑๘)

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระยาภิรมย์



จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ **การซื้อสินค้า** ยี่ห้อย่อมมีผลต่อการตัดสินใจ การเลือกมหาวิทยาลัย ก็ไม่ต่างกัน แม้ว่าในปัจจุบัน แหล่งบริการความรู้ มหาวิทยาลัยมีมากขึ้น ต่างพยายามที่จะสร้างและพัฒนาตลาดความรู้ไว้บริการมนุษย์ผู้แสวงหาความรู้อย่างเข้มข้นและมากมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ติดตลาดมายาวนาน และสร้างความภาคภูมิใจสำหรับผู้สวมใส่ชุดครุยเมื่อยืนในท่ามกลางสภาแห่งการเรียนรู้ ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา รุ่น ๑๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยเหตุผล ๕ ประการ คือ

- ๑. มียี่ห้อ** เพราะยี่ห้อ (Brand) คือ สิ่งแรกที่ทุกคนใช้เป็นหลักในการเลือกมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าศึกษาต่อ หากมหาวิทยาลัยนั้นไม่ตอบสนองความต้องการ ลูกค้าย่อมไม่เลือก ย่อมจะเลือกที่มีประสิทธิภาพดีกว่าและสามารถตอบสนองความต้องการได้
- ๒. คณาจารย์ได้คุณภาพ** คณาจารย์มีภูมิรู้ ภูมิธรรม และภูมิฐาน มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ดำรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ รวมถึงตลอดถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะตามสาขาวิทยบริการต่างๆ มีน้อย แต่ทุกคนสามารถที่จะทำได้ทุกหน้าที่ ขอเพียงได้รับการติดต่อประสานงาน ซึ่งเรียกว่า "น้อยแต่คุณภาพคับแก้ว"
- ๓. เรียนไปด้วยทำงานไปด้วย** ซึ่งในกรณีนี้มีหลักอยู่ว่าควรเลือกที่เรียนที่ใกล้บ้าน เพราะจะได้ไม่กระทบต่อการทำงาน เหนื่อยในเรื่องเดินทางเพิ่ม และที่สำคัญสามารถเรียนได้หลังเลิกงาน ประหยัด ไม่มีผลกระทบปัญหาเรื่องการเงินอีกด้วย ข้าพเจ้าจึงเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ตอบใจหมกมากกว่า สามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย เหมาะกับคนทำงาน ตอบใจหมก ยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองสามารถหารายได้ ควบคู่กับการเรียนโดยไม่ต้องละทิ้งการเรียน สามารถเรียนออนไลน์ หรือผ่านสื่อการเรียน การสอน ย้อนหลังได้
- ๔. ใกล้บ้าน** การมีมหาวิทยาลัยใกล้บ้านจะเป็นอีกหนทางที่จะช่วยให้คนที่ทำงานแบบ (Full-time) ประหยัดทั้งเวลาและค่าน้ำมัน เพราะใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ก็เดินทางจากที่ทำงานถึงมหาวิทยาลัยแล้ว หากหลายๆคนที่กำลังมองหามหาวิทยาลัยดีๆ ใกล้บ้านและมีอยู่ทุกที่ทั่วประเทศ ไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ ตอบใจหมกเรื่องการศึกษาได้อย่างครบถ้วน
- ๕. เป็นตลาดวิชา** มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชา ยืดหยุ่นเวลาในการเรียนได้ สามารถเรียนได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ ครอบงำโดยสถาบันการศึกษาของรัฐฯ สามารถนำไปใช้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่ามหาวิทยาลัยปิดทุกแห่งในประเทศไทย และมีสาขาในต่างประเทศมากมาย ทำให้คนไทยในต่างประเทศ สามารถเข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยได้ทั่วถึง ดังที่เราได้ยินคุ้นหูว่า "การศึกษาไร้ซึ่งพรมแดน"

❖ หลังจากที่ได้สำเร็จการศึกษา ทำให้เกิดความภาคภูมิใจ ทุกครั้งเมื่อได้เอ่ยถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือลูกพ่อขุน มีเครือข่ายทั่วประเทศ พี่น้องคนไทย ไม่ว่าจะเพื่อนร่วมรุ่น "รามรุ่นที่ ๑๘ หรือ รามรุ่นที่ ๑๙" แต่ละสาขาวิทยบริการฯ และที่สำคัญได้ใช้ความรู้ ทักษะจากการศึกษาในการพัฒนางานจนสามารถเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ รับผิดชอบพระคุณบาท เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติอย่างภาคภูมิใจ ดังคำว่า "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง" และนอกจากนี้ ยังได้ทำหน้าที่คณะกรรมการมูลนิธิพ่อคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ มอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำนาจเจริญเจริญทุกปีด้วย